

Số: **4581**/TCT-TNCN

Hà Nội, ngày **24** tháng 12 năm 2013

V/v hướng dẫn vướng mắc quyết toán thuế TNCN khi thay đổi mã số thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 2601/CT-TNCN ngày 22/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc vướng mắc quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi thay đổi mã số thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 6, Điều 14, Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ có hướng dẫn:

“b) Khai quyết toán thuế.

b.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công duy nhất tại một nơi trong năm dương lịch thì được uỷ quyền quyết toán thuế cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay. Cá nhân phải có trách nhiệm làm giấy uỷ quyền quyết toán thuế theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

Cá nhân đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế thì không được uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và huỷ chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân)”.  
*LuatVietnam*

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Long An thì Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An (Agribank chi nhánh tỉnh Long An) đã được Cục thuế tỉnh Long An cấp mã số thuế 10 số, sau đó Chi nhánh này chuyển đổi thành đơn vị trực thuộc đơn vị chủ quản là Agribank và được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế của Agribank. Agribank chi nhánh tỉnh Long An đã thực hiện đăng ký kinh doanh cho 19 đơn vị trực thuộc theo mã số thuế của Agribank, do đó các đơn vị trực thuộc và Agribank chi nhánh tỉnh Long An đều kê khai, nộp thuế theo mã số thuế mới.

Xét tình hình thực tế, do Agribank chi nhánh tỉnh Long An chuyển đổi thành chi nhánh trực thuộc đơn vị chủ quản là Agribank, dẫn đến 19 đơn vị trực thuộc cũng phải thay đổi đăng ký kinh doanh, nhưng không thay đổi ngành nghề, quy mô hoạt động và người lao động cũng không thay đổi. Để thuận tiện cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Cục thuế tỉnh Long An cho phép:

Agribank chi nhánh tỉnh Long An và các đơn vị trực thuộc theo giấy phép kinh doanh mới có trách nhiệm tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ của người lao động từ tháng 01/2013 đến 12/2013 và thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2013 thay cho người lao động nếu người lao động ủy quyền quyết toán. Trường hợp người lao động tự quyết toán thì Agribank chi nhánh tỉnh Long An và các đơn vị trực thuộc theo giấy phép kinh doanh mới, thực hiện cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động.

Tổng cục Thuế thông báo đề Cục Thuế tỉnh Long An biết. *h*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Vụ PC, Vụ KK, Cục CNTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN. *+*

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



**Cao Anh Tuấn**